

กลุ่มงานบริหารภาคเขต  
กรุงเทพฯ  
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๗



ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖.๑/๑๘๒๑

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย เพื่อพัฒนารูปแบบ ในการให้คำปรึกษา พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฟังได้ (OSCC) และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก ครอบครัว โดยมีกิจกรรม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ การฝึกทักษะ การให้ความรู้ผ่านบทความ และสื่อชนิดต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมระยะสั้นขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook, Website, Zoom และอื่นๆ) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฟังได้ (OSCC) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมประจำเดือนมีนาคม และเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมอบรมตามวัน และเวลาดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ <https://oscc.consulting> รายละเอียดตาม QR CODE แนบท้าย



ลิงค์การเข้าสู่เว็บไซต์

กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๔๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๔๐

๒๕ มี.ค. ๖๗



มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก

FACE FOUNDATION

12 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอบริษัทสัมพันธ์หลักสูตร  
เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการจัดฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม และ เมษายน พ.ศ. 2567

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย เพื่อพัฒนารูปแบบในการให้คำปรึกษา พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พึ่งได้ (OSCC) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก ครอบครัว โดยมีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ การฝึกทักษะ การให้ความรู้ผ่านบทความ และสื่อชนิดต่าง ๆ รวมถึงการจัดอบรมระยะสั้นขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยทำผ่านระบบออนไลน์ (Facebook, Website, Zoom, และอื่น ๆ) ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นรูปแบบใหม่ของการจัดกระบวนการเรียนรู้

สำหรับกิจกรรมการอบรมในเดือนมีนาคม และ เมษายน พ.ศ.2567 ได้มีแผนการจัดอบรมรวมทั้งสิ้น 6 หัวข้อ ดังตารางการจัดฝึกอบรมที่แนบมาพร้อมกันนี้ จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม ไปยังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าร่วมการอบรม ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านทางเว็บไซต์ <https://oscc.consulting> หรือทาง QR code ที่ปรากฏท้ายเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์)

ผู้จัดการโครงการ



โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน

สำนักงานคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย

ติดต่อ นางสาวภาวิศา ชมชื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

หมายเลขโทรศัพท์ 081-4585493

ลิงค์การเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว



## ตารางการจัดฝึกอบรมประจำเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ	หัวข้ออบรม	วิทยากร	วันที่ / เวลา
1	ความรุนแรงต่อเด็กกรณียุ่งยาก และการจัดการ	คุณชญ์นันท์ จันทรสวาสดี	วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.
2	พาวเวอร์เพลทไฟฟ้า และกัญชา	รศ.พญ.รสนันต์ อารีมิตร	วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
3	พ่อแม่คือนักกิจกรรมบำบัดของลูก	อ.ดร.นนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร	วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.
4	ความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ	ผศ.พญ.มุกิตา พนาสถิตย์	วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.
5	กลไกสมองกับโรคทางอารมณ์	ดร.ปริสสุทธิ์ สำราญทรัพย์	วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.
6	เด็กพูดช้า-ไม่พูด	รศ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง	วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.



สามารถเข้าสมัครอบรมได้ที่ <https://oscc.consulting>



ลิงค์การเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก และผู้ดูแลรักษาความรุนแรงในครอบครัว